



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ปฏิบัติงานกองช่าง) และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและรวบรวมผลคะแนนการสอบเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังต่อไปนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานกองช่าง)

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑/๒๕๖๕	นายสุระชัย สอนกระโทก	

๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑/๒๕๖๕	น.ส.ศิริพร โยงกระโทก	
๒	๐๐๓/๒๕๖๕	น.ส.จิรภัทร์ โยงกระโทก	
๓	๐๐๕/๒๕๖๕	น.ส.นุชาดา ชลกิจ	
๔	๐๐๒/๒๕๖๕	น.ส.น้ำทิพย์ เทพจันดา	
๕	๐๐๔/๒๕๖๕	น.ส.สุนิศรา ปักกาเวสูง	

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จะเรียกผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) เพื่อขออนุมัติ หลังจากที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา มีมติเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จะดำเนินการเรียกบุคคลที่สอบได้เพื่อมาทำสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน